



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ต้องเริ่มต้นที่ครู

เลาะเลียบบคลองผดุงฯ

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

หากจะว่าไปแล้ว การหาทางออกให้กับระบบการศึกษาของประเทศในทิศทางที่ควรจะเป็นและควรต้องทำ ควรจะถึงขั้นช่วงเวลาดังนานแล้วกับการพยายามหาคำตอบที่ว่า เราต้องการให้เด็ก เยาวชนไทยเป็นอย่างไร จะต้องมึลักษณะเช่นไรในอนาคตไม่ว่าใกล้หรือไกล

เห็นข้อเสนอของ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง ผอ.สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มศว กำลังพยายามใช้งานวิจัยเข้ามาสนับสนุนและหาทางออกให้กับระบบการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 แล้ว น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดี

โดยเฉพาะคนในวงการศึกษาลดอดผู้เกี่ยวข้องคงต้องยอมรับ ความจริงที่ว่า ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง

การจัดการศึกษาในยุคนี้ไม่ควรจะจัดการศึกษาตามสามัญสำนึกเดิมๆ คุณภาพทางการศึกษาไม่ได้วัดเพียงแค่คะแนน โอเน็ต หรือคะแนน เอเน็ต หรือดูแค่ผลสัมฤทธิ์เพียงทางการเรียนอย่างเดียวเท่านั้น

แต่ต้องมองคุณภาพและมองเห็นคุณค่าภายในของ เด็กทั้งด้านทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรม

ในศตวรรษที่ 21 เราต้องดูเรื่องทักษะที่เด็กและเยาวชนไทยต้องมีและนำไปใช้เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมโลกเพื่อให้เขายืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรี สามารถขับเคลื่อนโลกของเราให้เกิดสันติสุขต้องมีทักษะอะไรบ้าง

การมองเพียงแค่ประชาคมอาเซียนมุมมองเดียวอย่างที่โหมประโคมกันเวลานี้คงไม่พอ

แม้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งมีอิสระในการทำหลักสูตรมากขึ้น แต่กระบวนการจัดการเรียนรู้ การสอนของครูไทยกำลังเกิดภาวะวิกฤตอย่างมาก แม้ครูจะรู้ว่าการสอนที่ดีต้องให้เด็กเป็นศูนย์กลาง แต่เวลาสอนในชั้นเรียนครูก็ยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง สอนตามหนังสือ ขาดการนำไปประยุกต์ใช้

อยากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรัฐบาลเล็งเห็นคุณภาพของครูให้มากกว่านี้ อย่างมุ่งแต่ปริมาณหรือสนับสนุนให้ครูก้าวหน้าทำแต่ผลงานทางวิชาการของตัวเอง จนปล่อยให้เด็กโดดเดี่ยว

เพราะการจัดการศึกษาไม่ว่าจะจัดในรูปแบบใด เพื่อจุดหมายใดก็ตาม จะต้องเริ่มต้นที่ครู

วันนี้จะมีเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเด็กสู่ศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมใหญ่ (ชั้น 4) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว อยากให้ไปร่วมนำเสนอเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม